

BÁO CÁO

**Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026**

Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-UBBC ngày 11/6/2021 của UBBC thị xã Ninh Hòa về việc Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử xã Ninh Thọ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 12/01/2021 UBND xã Ninh Thọ đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Ninh Thọ.

Sau khi thành lập Ủy ban bầu cử căn cứ vào Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, lịch trình và thời gian các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử xã Ninh Thọ đã xây dựng Kế hoạch, lịch trình và các văn bản chỉ đạo tiến hành các bước thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên địa bàn xã như Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 03/02/2021 về việc triển khai công tác bầu cử, UBBC ra Thông báo số 06/TB-UBBC ngày 03/02/2021 về việc phân công thành viên UBBC. Trên cơ sở đó, Ủy ban bầu cử xã đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử cũng như các Ban bầu cử, Tổ bầu cử để phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chung về công tác bầu cử.

2. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, xác định và ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã

2.1 Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử:

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN xã, UBND xã đã có Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Ninh Thọ với 11 thành viên gồm Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và đại diện các ngành, đoàn thể xã.

Ngày 12/3/2021, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN xã, UBND xã đã có Quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử (08 Ban) với 09 thành viên/01 Ban.

Ngày 30/3/2021 trên cơ sở đã thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN xã, UBND xã đã có Quyết định thành lập 08 Tổ với 11 đến 13 thành viên/01 tổ.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đều được thực hiện theo đúng thời gian và trình tự quy định.

Ủy ban bầu cử xã cũng đã thành lập 04 Tiểu ban gồm: Tiểu ban An ninh trật tự; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu Ban Tuyên truyền; Tiểu ban Cơ sở vật chất và 01 Tổ giúp việc nhằm giúp UBBC xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ có liên quan.

2.2. Xác định và ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã

Ủy ban bầu cử xã Ninh Thọ đã ban hành Nghị quyết số 09a/NQ-UBBC ngày 01 tháng 3 năm 2021 về việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Thọ nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu ở mỗi đơn vị theo đúng thời gian quy định. Trong đó có 01 đơn vị được bầu 03 đại biểu, 04 đơn vị được bầu 04 đại biểu, 03 đơn vị bầu 02 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND xã Ninh Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 25 đại biểu trên tổng số 8 đơn vị bầu cử.

3. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân về cuộc bầu cử; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với cuộc bầu cử, công tác hiệp thương; việc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử cho các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử

3.1 Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về cuộc bầu cử

Để công tác bầu cử đạt hiệu quả, UBBC xã đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử và các văn bản khác có liên quan đến công tác bầu cử, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức lồng ghép hoạt động tuyên truyền về bầu cử trong các cuộc họp, hội nghị giao ban nhằm tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của công tác bầu cử đến toàn thể cán bộ, công chức, hội viên và quần chúng nhân dân.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về cuộc bầu cử, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để bà con cử tri nắm rõ tiêu sử tóm tắt của những người ứng cử từ đó lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

3.2 Chế độ thông tin, báo cáo đối với cuộc bầu cử

Thường trực Ủy ban bầu cử đã kịp thời cung cấp các thông tin nghiệp vụ, hướng dẫn cụ thể những nội dung, trình tự thực hiện các công việc chuẩn bị bầu cử đúng kế hoạch và lịch trình của UBBC xã. Chủ động nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử, cấp phát kịp thời các loại biểu mẫu, con dấu và các ấn phẩm có liên quan cho Ban bầu cử cấp phát cho Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ.